

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินภายใต้บัญชีป้องกันความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

### วิธีการตรวจสอบ

#### การประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินภายใต้บัญชีป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 311 ล้านบาท และจำนวน 85 ล้านบาท ตามลำดับ ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 และมีการเคลื่อนไหวสุทธิของสำรองป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิภาษีสำหรับปีมีจำนวน 369 ล้านบาท ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 รายการดังกล่าวเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดจากธุรกรรมการขายที่คาดการณ์ไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทได้จัดทำเอกสารการป้องกันความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นคำอธิบายธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลตลาดที่สังเกตได้ (ข้อมูลระดับ 2) กำไรและขาดทุนของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ครบกำหนดจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนควบคู่กับรายการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคือบัญชีรายได้

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินภายใต้บัญชีป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีความสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ การวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงด้านการตรวจสอบทั้งในเรื่องการประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

- ทำความเข้าใจกระบวนการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นการรับรู้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
- ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมและการทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ
- ส่งหนังสือยืนยันยอดกับธนาคาร เพื่อให้แน่ใจถึงการมีอยู่จริงและความครบถ้วนของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี
- ตรวจสอบเอกสารป้องกันความเสี่ยงและการประเมินความมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง
- ประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปีของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ข้อมูลตลาดเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ควบคู่กับการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
- ประเมินวิธีการทางบัญชีที่ใช้ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรหรือขาดทุน และกระทบต่อยอดกับงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- ประเมินการเปิดเผยรายการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงิน

จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ณ วันสิ้นปีมีความสมเหตุสมผล และรายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นถูกต้องในสาระสำคัญ และได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างเพียงพอ





## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

พงทวิ รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

## บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	9,305,088	10,798,907	9,301,644	10,793,878
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	10	3,860,220	3,553,944	3,266,560	3,259,744
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	32.3	-	-	559,268	673,595
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	11	3,242,827	4,457,020	2,881,646	3,974,206
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	12	1,760,811	737,628	1,760,811	737,628
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	6, 35.1	240,471	560,651	240,471	560,651
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	164,000	214,239	160,927	214,239
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>18,573,417</b>	<b>20,322,389</b>	<b>18,171,327</b>	<b>20,213,941</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	15	-	-	210,200	169,394
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	32.4	-	-	102,177	103,174
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ไม่หมุนเวียน	12	877,924	-	877,924	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	16	5,481,935	4,893,053	5,481,935	4,893,053
สินทรัพย์สิทธิการเช่า สุทธิ	17	45,478	41,749	45,478	41,749
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	18	35,513	31,729	35,513	31,729
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ - ไม่หมุนเวียน	6, 35.1	70,281	96,622	70,281	96,622
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	19	44,209	43,144	22,486	6,392
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20	302,494	320,901	302,494	320,901
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>6,857,834</b>	<b>5,427,198</b>	<b>7,148,488</b>	<b>5,663,014</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>25,431,251</b>	<b>25,749,587</b>	<b>25,319,815</b>	<b>25,876,955</b>

กรรมการ \_\_\_\_\_

กรรมการ \_\_\_\_\_

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	1,520,111	2,355,237	1,321,784	2,175,302
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	32.5	-	-	35,167	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี สุทธิ	17	13,788	13,844	13,788	13,844
ภายในได้ค้างจ่าย		80,198	22,883	45,247	1,440
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	6, 35.1	85,489	106,702	85,489	106,702
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,825	28,298	9,798	28,298
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,710,411</b>	<b>2,526,964</b>	<b>1,511,273</b>	<b>2,325,586</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	17	32,996	28,457	32,996	28,457
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	507,877	559,169	507,877	559,169
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		61,107	28,859	61,107	28,859
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>601,980</b>	<b>616,485</b>	<b>601,980</b>	<b>616,485</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,312,391</b>	<b>3,143,449</b>	<b>2,113,253</b>	<b>2,942,071</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 3,000,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 3,000,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ออกและชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	23	18,394,890	18,394,890	18,394,890
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	300,000	300,000	300,000
จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น		44	44	44
ยังไม่ได้จัดสรร		1,670,222	784,202	1,316,515
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(246,895)	128,077	195,113
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		23,118,261	22,607,213	23,206,562
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		599	(1,075)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		23,118,860	22,606,138	23,206,562
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		25,431,251	25,749,587	25,319,815

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	15,576,934	22,528,469	14,505,186	19,989,789
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(12,539,356)	(17,103,965)	(12,072,442)	(15,055,987)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,037,578</b>	<b>5,424,504</b>	<b>2,432,744</b>	<b>4,933,802</b>
รายได้อื่น	27 602,563	247,883	649,657	293,750
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	3,640,141	5,672,387	3,082,401	5,227,552
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(454,780)	(547,818)	(339,156)	(462,738)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(728,681)	(718,677)	(608,809)	(629,595)
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน สุทธิ	1,491	(18,733)	(1,306)	-
กำไร (ขาดทุน) อื่น สุทธิ	35.2 (32,597)	199,186	(27,692)	200,379
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	65,784
ต้นทุนทางการเงิน	28 (11,015)	(85,998)	(11,343)	(85,912)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,414,559</b>	<b>4,500,347</b>	<b>2,094,095</b>	<b>4,315,470</b>
ภาษีเงินได้	30 (131,737)	(70,122)	(46,589)	(36,887)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,282,822	4,430,225	2,047,506	4,278,583
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	14 -	39,507	-	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,282,822</b>	<b>4,469,732</b>	<b>2,047,506</b>	<b>4,278,583</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน สุทธิจากภาษีเงินได้	22, 30 (45,822)	41,562	(45,822)	41,562
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(45,822)	41,562	(45,822)	41,562
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(6,165)	(11,504)	-	-
การจัดประเภทรายการใหม่ของสำรองรายการบัญชีป้องกันความเสี่ยง				
ไปยังกำไรหรือขาดทุน สุทธิจากภาษีเงินได้	26 (89,491)	662,580	(101,177)	684,345
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการบัญชี				
ป้องกันความเสี่ยงสัญญาอนุพันธ์ สุทธิจากภาษีเงินได้	(279,342)	895	(279,296)	895
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(374,998)	651,971	(380,473)	685,240
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิจากภาษี</b>				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(420,820)	693,533	(426,295)	726,802
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิจากภาษี</b>	<b>(420,820)</b>	<b>693,533</b>	<b>(426,295)</b>	<b>726,802</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,862,002	5,123,758	1,621,211	5,005,385
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	14 -	39,507	-	-
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>1,862,002</b>	<b>5,163,265</b>	<b>1,621,211</b>	<b>5,005,385</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน):</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,281,375	4,430,734	2,047,506	4,278,583
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	39,444	-	-
รวม	2,281,375	4,470,178	2,047,506	4,278,583
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,447	(509)	-	-
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	63	-	-
รวม	1,447	(446)	-	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,282,822</b>	<b>4,469,732</b>	<b>2,047,506</b>	<b>4,278,583</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,860,581	5,124,257	1,621,211	5,005,385
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	39,444	-	-
รวม	1,860,581	5,163,701	1,621,211	5,005,385
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,421	(499)	-	-
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	63	-	-
รวม	1,421	(436)	-	-
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>1,862,002</b>	<b>5,163,265</b>	<b>1,621,211</b>	<b>5,005,385</b>
<b>กำไรต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของ</b>				
<b>ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	31			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.76	2.50	0.68	2.41
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.02	-	-
รวมกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.76	2.52	0.68	2.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม																		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่																		
กำไรสะสม																		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น																		
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และเรียก ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสมแล้ว			ผลต่างของอัตรา แลกเปลี่ยน			การเปลี่ยนแปลง ใหม่มูลค่าของ เงินลงทุน			ส่วนเกินทุนจาก การรวมธุรกิจ		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวม	
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองอื่น	ยังไม่ได้ จัดสรร	จากการแปลงค่า งบการเงิน	ระยะยาว	การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนเงินลงทุน ใหม่บริษัทย่อย	สำรองการบัญชี ป้องกันความเสี่ยง	ภายใต้การ ควบคุมเดียวกัน	เจ้าของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ควบคุม ส่วนของผู้ ถือหุ้น						
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	360,000	240,000	36,000	44	4,258,330	2,122	(29)	(41,839)	(109,654)	(416,352)	(565,752)	4,328,622	2,851	4,331,473				
ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	23	2,640,000	18,154,890	-	-	-	-	-	-	-	-	20,794,890	-	20,794,890				
สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	264,000	-	(264,000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
การจ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	-	(7,680,000)	-	-	-	-	-	(7,680,000)	-	(7,680,000)				
การจัดประเภทใหม่จากการจำหน่ายเงินลงทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,490)			(3,490)	
การจัดประเภทใหม่		-	-	-	-	(41,868)	-	29	41,839	-	-	41,868	-	-			-	
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	4,470,178	-	-	-	-	-	4,470,178	(446)	4,469,732				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	41,562	(11,514)	-	-	-	663,475	-	651,961	693,523	10		693,533	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565</b>	<b>3,000,000</b>	<b>18,394,890</b>	<b>300,000</b>	<b>44</b>	<b>784,202</b>	<b>(9,392)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>553,821</b>	<b>(416,352)</b>	<b>128,077</b>	<b>22,607,213</b>	<b>(1,075)</b>	<b>22,606,138</b>				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	3,000,000	18,394,890	300,000	44	784,202	(9,392)	-	-	553,821	(416,352)	128,077	22,607,213	(1,075)	22,606,138				
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253			253	
การจ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	-	(1,349,533)	-	-	-	-	-	(1,349,533)	-	(1,349,533)				
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	2,281,375	-	-	-	-	-	2,281,375	1,447	2,282,822				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(45,822)	(6,139)	-	-	-	(368,833)	-	(374,972)	(420,794)	(26)		(420,820)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>	<b>3,000,000</b>	<b>18,394,890</b>	<b>300,000</b>	<b>44</b>	<b>1,670,222</b>	<b>(15,531)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184,988</b>	<b>(416,352)</b>	<b>(246,895)</b>	<b>23,118,261</b>	<b>599</b>	<b>23,118,860</b>				

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
		ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว		สำรองรายการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หมายเหตุ ข้อ 26)	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวม	
หมายเหตุ	พันบาท			ตามกฎหมาย	สำรองอื่น				ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565		360,000	240,000	36,000	44	4,288,219	(109,654)	(109,654)	4,814,609
ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	23	2,640,000	18,154,890	-	-	-	-	-	20,794,890
สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	264,000	-	(264,000)	-	-	-
การจ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	-	(7,680,000)	-	-	(7,680,000)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	4,278,583	-	-	4,278,583
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	41,562	685,240	685,240	726,802
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565</b>		<b>3,000,000</b>	<b>18,394,890</b>	<b>300,000</b>	<b>44</b>	<b>664,364</b>	<b>575,586</b>	<b>575,586</b>	<b>22,934,884</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566		3,000,000	18,394,890	300,000	44	664,364	575,586	575,586	22,934,884
การจ่ายเงินปันผล	24	-	-	-	-	(1,349,533)	-	-	(1,349,533)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	2,047,506	-	-	2,047,506
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(45,822)	(380,473)	(380,473)	(426,295)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>		<b>3,000,000</b>	<b>18,394,890</b>	<b>300,000</b>	<b>44</b>	<b>1,316,515</b>	<b>195,113</b>	<b>195,113</b>	<b>23,206,562</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	33.1	2,890,550	2,042,829	2,801,693	1,872,372
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(1,309,461)	(1,171,593)	(1,309,461)	(1,171,593)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(5,722)	(24,581)	(5,722)	(24,581)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย		-	-	-	(167,965)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	(40,806)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	351,376
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		-	(2,301,557)	-	(2,149,850)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้		(2,700,001)	(737,777)	(2,700,001)	(737,777)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้		793,200	-	793,200	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		70,111	8,806	70,111	8,806
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่		-	555,707	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	32.3	-	-	58,022	(141,945)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย		-	-	-	(100,020)
ดอกเบี้ยรับ		158,336	3,098	198,259	27,304
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(2,993,537)	(3,667,897)	(2,936,398)	(4,106,245)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	279,115	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>		(2,993,537)	(3,388,782)	(2,936,398)	(4,106,245)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่		-	(668,702)	-	-
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	32.5	-	-	33,399	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่		-	(99,720)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	17, 33.2	(16,409)	(14,268)	(16,409)	(14,268)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(678)	(58,637)	(678)	(57,963)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น		(8,219)	(26,468)	(8,219)	(26,468)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับ					
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย		253	-	-	-
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญจากบริษัทใหญ่		-	2,040,000	-	2,040,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นต่อสาธารณะสุทธิจากต้นทุนในการจำหน่ายหุ้น		-	18,754,890	-	18,754,890
การจ่ายเงินปันผล		(1,349,338)	(7,670,434)	(1,349,338)	(7,670,434)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(1,374,391)	12,256,661	(1,341,245)	13,025,757
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	(122,831)	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		(1,374,391)	12,133,830	(1,341,245)	13,025,757
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>		(1,477,378)	10,787,877	(1,475,950)	10,791,884
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	9	10,798,907	3,293	10,793,878	1,840
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		(16,441)	(1,735)	(16,284)	154
รวมรายการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		9,305,088	10,789,435	9,301,644	10,793,878
<b>หัก:</b> ส่วนที่รวมในสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้					
เพื่อชดเชยจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	9,472	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	9	9,305,088	10,798,907	9,301,644	10,793,878
<b>รายการที่ไม่กระทบเงินสด</b>					
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น)	21	100,809	207,632	100,809	207,632
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า	17	18,752	25,240	18,752	25,240
เงินปันผลค้างจ่าย		195	9,566	195	9,566
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					